

“วันนอร์” เบรกมือถือ 1900 จัดนโยบายนำเข้าวัสดุอุปโภค.

ผู้จัดการรายวัน - “วันนอร์” ส่งสัญญาณเสี่ยงชะลอโครงการ 1900 อ่าง นโยบายรัฐต้องการลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ พร้อมสั่งทุกหน่วย งานสรุปแผนการดำเนินโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้วัสดุต่างประเทศ ก่อนตัดสินใจสุดท้ายชะลอโครงการใดอีกบ้าง ยืนยันไม่ได้มือถือ โครงการใคร แต่พิจารณาตามความจำเป็นหากมีเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนก็ให้ต่อไป ด้านผอ.ทศท. ระบุว่ายังไม่ได้ยกเลิกหรือชะลอโครงการแต่อย่างใด

นายวันนอร์ มหะนอร์ มหาวิบูลย์ศรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เปิดเผยว่า ขณะนี้ไม่มีนโยบายสั่งผ่านไปยังคณะกรรมการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เพื่อพิจารณาการลงทุนโครงการต่างๆ ที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากตามนโยบายรัฐบาลต้องการให้ลดการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศให้มากที่สุด เพื่อลดการขาดดุลการค้า ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีปัญหา ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งทศท.มีโครงการทุนพัฒนาระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 เมกะเฮิรตซ์ และอยู่ในข่ายที่ต้องพิจารณาขทท.ในการมีมติกล่าวด้วย

อย่างไรก็ตาม การทบทวนโครงการทุกโครงการของทศท. นั้นเขาระบุว่าไม่ได้หมาย ความว่าจะเข้ามาซื้อโครงการที่เป็นของรัฐบาลชุดเดิม เพราะหากการพิจารณาแล้วออกมาว่าโครงการนั้นยังมีความจำเป็นเร่งด่วนก็ให้ทำต่อไป แต่หากสามารถชะลอออกไปก่อนได้ก็ควรที่จะชะลอ ขึ้นอยู่กับความจำเป็น

นายวันนอร์กล่าวว่า ทุกหน่วยงานจะต้องทำรายงานสรุปรายละเอียดการลงทุนทุกโครงการของแต่ละหน่วยงานเสนอมาที่กระทรวงคมนาคมพร้อมทั้งเหตุผล ความจำเป็นเร่งด่วน หากโครงการใดไม่เร่ง

ด่วนและสามารถชะลอการดำเนินงานออกไปได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ก็ให้ชะลอไป แต่หากเป็นโครงการจำเป็นเร่งด่วนก็ต้องมีเหตุผลเสนอมา เพื่อพิจารณาต่อไปถึงความจำเป็นนั้นๆ

“โครงการมือถือ 1900 ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี เพราะจะเป็นการพัฒนาภาคโทรศัพท์มือถือในยุค 2000 หรือคลื่นลูกที่ 3 แต่ขอดูรายละเอียดความจำเป็น ซึ่งหากชะลอแล้วไม่เสียหายอะไรก็

1,200 ล้านบาทแบ่งเป็นทศ.ถือหุ้น 54.98% หรือมูลค่า 659.80 ล้านบาท กสท. 40% หรือมูลค่า 480 ล้านบาท วิทยุการบินฯ 0.02% หรือมูลค่า 0.24 ล้านบาท โดยในเมืองต้นจะเรียกชำระค่าหุ้น 25% แบ่งเป็นทศ.ประมาณ 172 ล้านบาท กสท. 127 ล้านบาทและวิทยุการบินฯ 2.4 ล้านบาท

เอซีที โนบายจะมีกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้แทนทศ. 4 คน ผู้แทนกสท. 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ผู้แทนวิทยุการบินฯ 1 คนและกรรมการผู้จัดการอีก 1 คน โดยที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมาจากผู้แทนทศ. ครั้งแรก เป็นเวลา 2 ปีก่อนจะหมุนเวียนให้ผู้อื่นแทนจากทศ.

การเลือกเอกชนเพื่อจัดทำโครงการมือถือ 1900 ถูกจับจ้องตาเป็นมันเพราะถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ทั้งหมดของรัฐบาลประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องรีบดำเนินการอนุมัติและเซ็นสัญญาในเร็ววันยามที่ยังมีอำนาจอยู่ในมือ

ซึ่งเป็นจริงตามที่คาดกัน เอซีที โนบาย เช่น สัญญาให้บริษัทจากกลุ่มร่วมทุนอิริคสัน ซิเมนส์ และมีตซุย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2544 ในช่วงที่รัฐบาลชุดประชาธิปไตยรักษาการก่อนที่นายสุเทพ จะลงจากตำแหน่งไม่กี่วัน วงเงิน 48 ล้านบาทรัฐยังไม่รวมกับเงินบาทอีกประมาณ 956 ล้านบาทรวมแล้วกว่า 4 พันล้านบาท

▼ ทรัพย์สินการเมืองเท่านั้น

การดำเนินการโครงการนี้ อาจเห็นเม็ดเงินในระยะแรกเพียง 4,200 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติมาซึ่งทำได้อย่างมากแล้วลงทุนในกรุงเทพฯ และบริเวณชลเท่านั้น แต่หากต้องการขยายระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ ต้องใช้เงินอย่างน้อย 3-4 หมื่นล้านบาทซึ่งคาดว่าจะซับซ้อนกว่าได้โครงการนี้ไปจะผูกเรื่องการซื้อขาดตลอดโครงการไว้

เป้าหมายในวันนี้คือยอมขาดทุนในช่วงแรกก่อนไปกินยาวในช่วงหลัง ว่ากันว่าตัวเลขคอมมิชชั่นรวมประมาณ 10% ของโครงการจะกระจายตามสูตร 5-3-2 หรือนักการเมือง 5% บอร์ด 3% และข้าราชการประจำ 2% แต่สำหรับเอซีที โนบาย นักการเมืองจะได้มากกว่านั้นเกือบครบถ้วน 10% เพราะตัดชั้นตอนด้านข้าราชการประจำและบอร์ดบางส่วนออกไป

กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้ามาดำเนินการโครงการมือถือ 1900 แบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ แทบจะอยู่ในกำมือบุคคล สำคัญเพียงไม่กี่คนอย่างคร. สมควร บรูมินแทนท์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เอซีที นายสุธรรม ในฐานะประธานบอร์ด และทีมงานสถาบันนโยบาย และเศรษฐกิจหรือไอเอสภายใต้ภูมิลักษณ์ ปรีโยมาโนช เพื่อนสนิทคร.สมควร

ความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นตั้งแต่การเขียนทีโออาร์ครบจักรวาลในครั้งแรก และให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2543 ซึ่งมีเอกชน 5 รายยื่นข้อเสนอประกอบด้วย อัลคาเทล, อินเทล, เนชั่นแนล, เอนจีเนียร์ (ไออีซี) ร่วมกับบอร์เทล, เน็ตเวิร์ค, โนเกีย, ลูเซอเทคโนโลยีและกลุ่มร่วมประมุขซิเมนส์ อิริคสัน, มีตซุย ในที่สุดกลุ่มหลังได้ไป

ในสัญญาที่มีการตกลงที่จะต้องจ่ายเงินงวดแรก 10% หรือประมาณ 400 ล้านบาท กำหนดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็แต่ถูกระงับไว้ก่อน จึงคาดกันว่าโครงการนี้อาจจะต้องแห้งแน่นอน"คนในวงการตั้งข้อสังเกต

■ “วันนอร์”

คารจะชะลอไปก่อน โดยในวันที่ 22 มี.ค.นี้ผมจะมอบนโยบายภาพรวมโดยละเอียดให้ทศ. อีกครั้ง” นายวันนอร์กล่าว

จึงมีแนวโน้มว่าโครงการนี้อาจจะต้องถูกยุติหลังจากขัดแย้งกับนโยบายประยุทธ์ของรัฐบาล และเรื่องการนำเข้สินค้าจากต่างประเทศทำให้เสียเงินตรา

▼ “สุธรรม” ซ้ำยังไม่ชัดเจน

นายสุธรรม มลิสลา ผู้อำนวยการ องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย(ทศ.)และประธานบริษัทเอซีที กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ได้สั่งให้ยกเลิกหรือชะลอโครงการโทรศัพท์มือถือ 1900 ออกไป เพียงแต่รัฐมนตรีเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งใหม่ ยังไม่ทราบความเป็นมาของโครงการ ในฐานะประธานบริษัท จึงได้สั่งให้ชะลอการจ่าย เงินงวดแรก 300 ล้านบาท ในวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมาออกไปก่อนจนกว่าจะมารายงานให้รายละเอียดของโครงการให้รัฐมนตรีทราบก่อนทั้งนี้ นายสุธรรมกล่าวว่า ขณะนี้โครงการมือถือ 1900 ก็ไม่ได้หยุดดำเนินการ **ยึดประวัติดูมือถือ 1900**

โครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 1900 ของกระทรวงคมนาคมเกิดขึ้นเมื่อสมัยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นรมว.คมนาคม นายสมบัติ อุทัยสาบ เป็นประธานบอร์ดทศท. ได้อนุมัติให้จัดบริษัท เอซีที โนบาย มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น